



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เบอร์ภายใน ๓๗๓๒

ที่ อว ๐๖๐๕.๑๘/ ๘๒๓๓

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาประจำปี ๒๕๖๖ และประชาสัมพันธ์จริยธรรมการวิจัยในคน

เรียน หัวหน้าโครงการวิจัย และนิสิตผู้ร่วมทุนระดับบัณฑิตศึกษา

อ้างอิงหนังสือที่ อว ๐๖๐๕.๑(๘)/๓๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ นั้น วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมประชาสัมพันธ์จริยธรรมการวิจัยในคนให้ทราบ

ในการนี้ จึงขอให้หัวหน้าโครงการวิจัยดำเนินการทำสัญญารับทุน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย ได้จนถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยสามารถ Download เอกสารสัญญารับทุนเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ที่ <http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=researchs/researchs> หากพินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวจีรารวรรณ บุญคำภา อีเมล [chirawan.b@msu.ac.th](mailto:chirawan.b@msu.ac.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณดา วิชาชัย)  
คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง



ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสาร



ประกาศวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
จากงบประมาณเงินรายได้ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี ๒๕๖๖

ตามที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประกาศให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายได้ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครองได้ทำวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลเขียนวิทยานิพนธ์และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ อาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการบริหารวิจัย พ.ศ.๒๕๖๑

บัดนี้ ขอประกาศผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ดังกล่าว และหลักเกณฑ์การให้ทุนการส่งเสริมวิจัยฉบับสมบูรณ์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

๑. รายละเอียดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา

ที่	ชื่อโครงการวิจัย	หัวหน้าโครงการ	สาขาวิชา/ประเภทงานวิจัย	งบประมาณ (บาท)
๑.	การเปลี่ยนแปลงการใช้งบประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลังจากการนํานโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของรัฐบาลไปปฏิบัติ กรณีศึกษากันเม็กดำ ตำบลเม็กดำ อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ (ที่ปรึกษา) นางสาวตติยาภรณ์ ทวีโคตร (นิสิต ป.โท)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยพื้นฐาน พัฒนางานวิทยานิพนธ์ TCI๒	๒๐,๐๐๐
๒.	องค์ประกอบของการจัดการองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลเชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐ อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดขอนแก่น	อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู (ที่ปรึกษา) นางสาวปาริฉัตร วงละคร (นิสิต ป.โท)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยพื้นฐาน พัฒนางานวิทยานิพนธ์ TCI๒	๒๐,๐๐๐
๓.	การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสังกัดเทศบาลในพื้นที่อำเภอยักษ์ภูมิพิสัย จังหวัดยโสธร	อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู (ที่ปรึกษา) นางจตุพร ศุภาส (นิสิต ป.โท)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยพื้นฐาน พัฒนางานวิทยานิพนธ์ TCI๒	๒๐,๐๐๐
๔.	การจัดการความรู้และความร่วมมือในองค์กรที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: กรณีศึกษาคูมาประพุดติเขต ๔	อาจารย์ ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู (ที่ปรึกษา) นางสาวมิ่งขวัญ คุ่มวงศ์ (นิสิต ป.โท)	รัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิจัยพื้นฐาน พัฒนางานวิทยานิพนธ์ TCI๒	๒๐,๐๐๐

๒. ให้ทุกโครงการวิจัยสามารถดำเนินการทำสัญญารับทุนวิจัย จำนวน ๓ ชุด ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดย Download เอกสารสัญญารับทุนเงินรายได้ ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ <http://copag.msu.ac.th/th/index.php?BL=researchs/researchs> หากพินกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

๓. เกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย หลังจากผู้รับทุนทำสัญญารับทุนและส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้แล้วแบบฟอร์มที่ผู้ให้ทุนกำหนด

งวดที่ ๒ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณโครงการ งานวิจัยเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และร่างบทความวิจัยสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ (Manuscript) ที่ส่งไปยังวารสารแล้ว

งวดที่ ๓ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณโครงการ เมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์และหลักฐานการตีพิมพ์ หรือหลักฐานการตอบรับการตีพิมพ์ (Acceptance Letter) เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามประเภทการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน ๑ บทความ โดยผู้รับทุนจะต้องส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน ๑ เล่ม พร้อมไฟล์ข้อมูล รูปแบบ MS Word และ PDF ส่งมายังอีเมล [chirawan.b@msu.ac.th](mailto:chirawan.b@msu.ac.th) และ “แบบรายงานการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเด่นชัด” ทั้งนี้ บทความวิจัยจะต้องปรากฏอยู่ใน Database ของฐานข้อมูลตามสัญญา จึงจะถือว่าปิดโครงการวิจัยอย่างสมบูรณ์ งานวิจัยวิทยาลัยจะดำเนินการส่งหนังสือเพื่อยืนยันการปิดทุนไปยังผู้รับทุน

๔. ลักษณะและขอบเขตข้อเสนอโครงการวิจัย แบ่งเป็น ๑ ประเภท

๔.๑ ผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑ หรือ TCI กลุ่ม ๒ เพื่อพัฒนาวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท สังกัดวิทยาลัย ให้รับทุนได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/คน/๑ โครงการ/ปีงบประมาณ ทั้งนี้ไม่เกินปีละ ๖ ทุน

๕. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัยหรืองบประมาณใด ๆ จะต้องเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นชอบจากคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายวิจัย ก่อนที่จะดำเนินงานต่อไป

๖. กรณีที่ท่านต้องการสละสิทธิ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย ขอให้ท่านดำเนินการส่งเอกสาร “ขอยืนยันไม่รับทุนอุดหนุนการวิจัย” มายังฝ่ายวิจัย ภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗. เมื่อถึงกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงานตามเงื่อนไข หากผู้ใดไม่สามารถจัดส่งผลงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใด ผู้ได้รับทุนต้องขดใช้เงินทุนในทุกส่วนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนแก่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม

พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณตา วิชาชัย)

คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง